
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว 
  สมยัสามญั สมยัท่ี  2  ประจาํปี พ.ศ. 2561 
วนัท่ี  11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น   

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว 
   อาํเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรัง 

รายช่ือผูเ้ขา้ประชุม 
ลาํดบัท่ี ช่ือ  –  สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

นายอนุสรณ์  คงฤทธ์ิ 
นายพนูลาภ  ไชยสงคราม 
นายประจวบ  วงัหิน 
นายวิสุทธ์ิ  แกว้เนิน 
นายวิรัตน์  ไชยฤทธ์ิ 
นายแดง  จิตรอกัษร 
นายพนัธ์ทิพย ์ ทองแป้น 
นายสุทศัน์  ยิม้นอ้ย 
นายวิทยา  มณี 
นายทวีพร  มีสุข 
นายเจริญศกัด์ิ  คุณพิพฒัน ์
นายฉตัรชยั  ชุมทอง 
นายจกัรี  ชุมนาค 
นายสุพฒัน์  เพช็รฤทธ์ิ 
นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 2 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 2 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  3 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  3 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  4 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  5 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  5 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  6 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  6 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  7 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี  7 
เลขานุการสภาฯ 

อนุสรณ์  คงฤทธ์ิ 
พนูลาภ  ไชยสงคราม 
ประจวบ  วงัหิน 
วิสุทธ์ิ  แกว้เนิน 
วิรัตน์  ไชยฤทธ์ิ 
แดง  จิตรอกัษร 
พนัธ์ทิพย ์ ทองแป้น 
สุทศัน์  ยิม้นอ้ย 
วิทยา  มณี 
ทวีพร  มีสุข 
เจริญศกัด์ิ  คุณพิพฒัน ์
ฉตัรชยั  ชุมทอง 
จกัรี  ชุมนาค 
สุพฒัน์  เพช็รฤทธ์ิ 
วาณิชย ์ แซ่ล่ิม 

รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม  
1. นายเอกสิทธ์ิ  เจริญฤทธ์ิ ผูช่้วยนายช่างโยธา  เอกสิทธ์ิ   เจริญฤทธ์ิ 
2. นายสรพงษ ์ รุณแสง  คนงานทัว่ไป   สรพงษ ์ รุณแสง 
3. นางภทัธณี  ยงัช่วย  หวัหนา้สาํนกัปลดั  ภทัธณี  ยงัช่วย 
4. พ.อ.อ.ศุภโชค พราหมพนู ปลดัอาํเภอหวัหนา้ฝ่ายความมัน่คง อ.หว้ยยอด  

ศุภโชค พราหมพนู  
 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
               เม่ือท่ีประชุมพร้อม นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม  เลขานุการสภาฯ ไดเ้ชิญประธานสภาฯ  จุดเทียน
ธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว   สมยัสามญั สมยัท่ี 2  
ประจาํปี พ.ศ. 2561 ตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

/ระเบียบวาระ... 
   

สาํเนา 
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ระเบียบวาระท่ี  1 ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
1. เร่ืองขอเชิญเขา้ร่วมตรวจรับบริการรักษาโรคฟรีไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน 

ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดยการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกบัคณะนกัศึกษาวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร มูลนิธิ
แสง – ไซก้ี้  เหตระกูล หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ และกรมการแพทย ์จดัโครงการ
หน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีบริการประชาชน 

ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว สมยัสามญั 
สมยัแรก ประจาํปี พ.ศ. 2561  เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2561 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมดว้ย มีท่านใดจะแกไ้ขเพิ่มเติม
รายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ  เห็นชอบ 13 เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
 3.1 เร่ืองแบบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 

2564) รอบเดือนเมษายน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) 
ประธานสภาฯ ขอเชิญปลดั อบต. ช้ีแจงรายละเอียด 
นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม สาํหรับแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561- 
(ปลดั อบต.) 2564) รอบเดือนเมษายน (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) จดัทาํข้ึนตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ไดด้าํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
และรายงานผลความเห็นเพื่อให้ผูบ้ริหารเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกาศใหป้ระชาชนทราบ 

  สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบเดือนเมษายน            
(1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) นั้น มีโครงการท่ี อบต.ไดด้าํเนินการแลว้เสร็จ
ไปจาํนวน ทั้งส้ิน 23 โครงการ และคณะกรรมการติดตามฯ ไดมี้ความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะหลายประการ เช่น โครงการท่ีบรรจุในแผนพฒันาทอ้งถ่ินจาํนวนมาก
เกินไป ทาํให้ไม่สามารถดาํเนินการไดทุ้กโครงการ การขาดความร่วมมือจากภาค
ประชาชนเท่าท่ีควร จาํนวนเงินงบประมาณมีนอ้ยไม่เพียงพอในการดาํเนินงาน 

 
 
 

         /ดา้น... 
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ดา้นโครงสร้างพื้นฐานและเห็นควรให้มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของ 
อบต. ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเน่ือง รายละเอียดปรากฏในเอกสารท่ีได้แจก
ใหก้บัสมาชิกฯ ทุกท่านแลว้ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับแบบรายงานติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) รอบเดือนเมษายน (1 ตุลาคม 2561 – 31 
มีนาคม 2561) บา้งหรือไม่ 

มติท่ีประชุม รับทราบแบบรายงานติดตามและประเมินผลฯ  เห็นชอบ 13 เสียง  ไม่เห็นชอบ    
ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ มีเร่ืองจะสอบถามหรือเสนอในท่ีประชุมบา้งหรือไม่ 
นายวาณิชย ์แซ่ล่ิม กระผมมีเร่ืองแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบอยู ่ 3 เร่ือง 
(ปลดั อบต.) 1. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินขอความร่วมมือ อปท . ข้าราชการ 

พนักงานส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้ําทอ้งถ่ิน จดัทาํถงัขยะอินทรียห์รือขยะเปียกในระดับ
ครัวเรือน โดยมีเป้าหมายร้อยละ 80 ของจาํนวนครัวเรือน เพื่อเป็นการบริหาร
จดัการปัญหาขยะจากแหล่งตน้ทาง เป็นการลดปริมาณขยะ ลดปัญหาขยะเน่าเหมน็
อนัจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านจดัทาํถงัขยะ
เปียกของแต่ละครัวเรือน 
2. เร่ืองหนงัสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 112 ลงวนัท่ี 5 มีนาคม 2561  
ไดแ้จง้ซกัซอ้มความเขา้ใจนิยามความหมายของคาํว่า “งานก่อสร้าง”  ตามมาตรา 4 
ของ พรบ. การจดัซ้ือจัดจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณี ”การ
ซ่อมแซมต่อเติม ปรับปรุง ร้ือถอน” ท่ีถือเป็นงานก่อสร้าง จาํเป็นตอ้งมีแบบรูป
รายการงานก่อสร้างท่ีผ่านการรับรองจากผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ
จาํเป็นตอ้งมีการควบคุมดูแลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการดาํเนินการดว้ย  ซ่ึง
จากหนงัสือฉบบัน้ี ทาํใหโ้ครงการของ อบต. ประเภทค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ตอ้ง
หยุดชะงกัไปบา้ง เพราะ อบต. ไม่สามารถดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งได ้ เน่ืองจาก   
ไม่มีผูรั้บรองแบบรูปรายการท่ีตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
3. เร่ืองการแข่งขนักีฬา อบต.เขาขาวคพั คร้ังท่ี 5 ประจาํปี 2561 ไดด้าํเนินการแลว้
เสร็จตามวตัถุประสงค ์ตอ้งขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในคร้ังน้ีดว้ย 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ วนัน้ีไดมี้ พ.อ.อ.ศุภโชค  พราหมพนู  ปลดัอาํเภอ หวัหนา้ฝ่ายความ
มัน่คง อาํเภอหว้ยยอด ใหเ้กียรติเขา้ร่วมประชุมสภาฯ ดว้ย 

พ.อ.อ.ศุภโชค พราหมพนู  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ก่อนอ่ืนตอ้งขออภยัทุกท่านดว้ยท่ีไม่ 
ปลดัอาํเภอหว้ยยอด ค่อยได้เขา้ร่วมประชุมสภาฯ เน่ืองจากติดภาระกิจหลาย ๆ อย่าง วนัน้ีนับเป็น

โอกาสดีท่ีไดม้าร่วมประชุมสภาฯ กบัทุกท่าน กระผมมีเร่ืองท่ีพดูคือ เร่ืองโครงการ 
 

/ไทยนิยม... 
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ไทยนิยมยัง่ยืน  ซ่ึงได้มีการประชุมไปทุกหมู่บ้านแล้ว ซ่ึงโครงการน้ีถือเป็น
โครงการท่ีดีของรัฐบาล  เพราะช่วยกระตุน้เศรษฐกิจฐานราก ช่วยพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนจึงอยากจะขอให้เม่ือมีการประชุมขอให้ทุกคนไดเ้ขา้ไปมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ของหมู่บา้นและประโยชน์ของตวั
ท่านเอง และเร่ือง อบต.เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีพัฒนาตําบลในทุก  ๆ  ทุกด้าน 
เพราะฉะนั้นทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันา ตอ้งกลา้เสนอปัญหาความตอ้งการ
ของประชาชน ตอ้งร่วมมือกนัพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง เม่ือทอ้งถ่ินพฒันา จงัหวดั
กจ็ะพฒันาและประเทศชาติกจ็ะพฒันาต่อไปในท่ีสุด 

ประธานสภาฯ  ตอ้งขอขอบคุณปลดัศุภโชค พราหมพนู เป็นอยา่งสูงดว้ย ท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมใน
วนัน้ี ท่านสมาชิกฯ ท่านใดมีเร่ืองจะปรึกษาหารืออีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอ
ปิดการประชุม และขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี  

เลิกประชุมเวลา  11.00  น.  
 
 
          

(ลงช่ือ)     วาณิชย ์ แซ่ล่ิม   ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
                (นายวาณิชย ์ แซ่ล่ิม) 
        ปลดั อบต.เขาขาว/ เลขานุการสภาฯ     
  
 

(ลงช่ือ)   อนุสรณ์  คงฤทธ์ิ      ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                         (นายอนุสรณ์  คงฤทธ์ิ) 
                   ประธานสภา ฯ   
 
 
 


